

ทริปแอดไวเซอร์ แต่งตั้ง มาร์ค ชาร์รอน ดำรง ตำแหน่งประธานฝ่ายธุรกิจ

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – วันที่ 30 สิงหาคม 2556 - ทริปแอดไวเซอร์™ เว็บไซต์ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกาศแต่งตั้งมร. มาร์ค ชาร์รอน ให้ดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายธุรกิจ ทริปแอดไวเซอร์ แผนกหนึ่งของทริปแอดไวเซอร์ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ทริปแอดไวเซอร์หลายล้านคนต่อเดือน มร.ชาร์รอน ขึ้นตรงต่อมร. สตีเฟน คอฟเฟอร์ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



มร. ชาร์รอน จะประจำสำนักงานทริปแอดไวเซอร์ ณ กรุงลอนดอน รับผิดชอบการเติบโตอย่างต่อเนื่องและนวัตกรรมของฝ่ายธุรกิจ เพื่อขยายการบริการสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ นับตั้งแต่การก่อตั้งแผนกนี้ขึ้นในปีพ.ศ. 2553 การใช้บริการด้าน Business Listing และการให้ความช่วยเหลือแก่พันธมิตรทางธุรกิจสำหรับธุรกิจบริการทั่วโลกเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน มีธุรกิจที่ลงทะเบียนใน Business Listing กว่า 50,000 ราย และการบริการด้านการรวบรวมบทวิจารณ์และการแสดงความคิดเห็น อาทิ Review Express ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเจ้าของธุรกิจ

“มาร์ค เข้ารับตำแหน่งประธานฝ่ายธุรกิจ ทริปแอดไวเซอร์ ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในการทำธุรกิจในระดับนานาชาติ กอปรกับคุณสมบัติของความเป็นผู้นำ” มร. คอฟเฟอร์ กล่าว “ฝ่ายธุรกิจของทริปแอดไวเซอร์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจของเรา และการที่ได้มาร์คมาดูแลในส่วนนี้ ทำให้ผมรู้สึกวางใจได้ว่าแผนกนี้จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมอบการบริการและเครื่องมือทางการตลาดให้แก่ธุรกิจที่ต้องการได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากทริปแอดไวเซอร์”

มร.ชาร์รอน ร่วมงานกับทริปแอดไวเซอร์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ประจำภาคพื้นยุโรปในฐานะพนักงานชาวต่างชาติคนแรกของบริษัท เขาได้รับผิดชอบตั้งแต่การเปิดสำนักงาน ตลอดจนการเติบโตของทริปแอดไวเซอร์ในยุโรป รวมทั้ง การจัดทำเว็บไซต์ในภาษาท้องถิ่น การปฏิบัติงาน และการเพิ่มจำนวนพนักงานถึงกว่า 100 คนในช่วง 4 แรกของการทำงาน ในปีพ.ศ. 2553 มร. ชาร์รอน ได้จัดตั้งสำนักงานประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ในประเทศสิงคโปร์ และรับผิดชอบด้านการสร้างรายได้ และขยายธุรกิจ ก่อนที่จะขยายธุรกิจไปยังกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

“ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับทีมงานฝ่ายธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวมีการเติบโตอย่างมาก” มร.ชาร์รอน กล่าว “ฝ่ายธุรกิจของทริปแอดไวเซอร์ ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการช่วยให้เจ้าของธุรกิจที่พลิกเปลี่ยนความหวังให้กลายเป็นยอดจองห้องพัก ในบทบาทใหม่ของผม ผมหวังว่าจะนำพาฝ่ายธุรกิจของทริปแอดไวเซอร์ก้าวไปข้างหน้า และนำนวัตกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี อาทิ TripConnect แพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อระหว่างโรงแรมและโรงแรมขนาดเล็กเข้ากับเว็บไซต์ท่องเที่ยวรายใหญ่ที่สุดของโลก

ก่อนร่วมงานกับทริปแอดไวเซอร์ มร. ชาร์รอน เคยดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์ทางการตลาด บริษัท สแคว์เทรด จำกัดในซานฟรานซิสโก ซึ่งก่อนหน้านั้นเขาเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ คิวเอ็กซ์แอลดอทคอม เก็ทซ์ อินเตอร์เนชันแนล แทรเวล และดาฮูบ แทรเวล โดยทั้งสามบริษัทมีสำนักงานอยู่ในกรุงลอนดอน

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับฝ่ายธุรกิจ ทริปแอดไวเซอร์ สามารถเยี่ยมชมได้ที่ <http://th.tripadvisor.com> และ www.tripadvisor.com/tripadvisorinsights.